



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. น้ำท่วม กระทบภาคเกษตร 8,000 ล้านบาท	เดลินิวส์
2. เปิดหลักเกณฑ์! 'เยียวยาเกษตรกร' ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2564	bangkokbiznews.com
3. 'เฉลิมชัย'มอบฟ้าทะลายโจรเกษตรกร	แนวหน้า
4. รมว.เกษตรฯลุยสงขลา ติดตามเรื่องน้ำเร่งแก้ปัญหา	แนวหน้า
5. สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้วได้มาตรฐานฟาร์มโค GAP	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
6. ภาพข่าว: ส่งมอบ	แนวหน้า
7. "เกษตรฯ"บริหารน้ำ จ. สงขลา แก้อุทกภัย-แล้งแบบครบวงจร	ไทยรัฐ
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์การเกษตร ร่วมโครงการลดราคาปุ๋ยของ...	มติชน
9. ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ปี 3	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. ฝนน้ำใสแก้มลิงสู้ท่วม บิ๊กป้อกลั่น เทงบไม่อัน	เดลินิวส์
11. "ประยุทธ์"ชับน้ำตาเกษตรกรแก้ปุ๋ยแพง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

น้ำท่วม กระทบภาคเกษตร 8,000 ล้านบาท



นายกิตติพันธ์ อรรถวิเศษ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบของภาคเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 ว่า ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินความเป็นไปได้ที่ปริมาณผลผลิตจะเสียหายตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาระดับความอ่อนไหวของพืชนั้น ๆ ต่อภาวะน้ำท่วม เช่น ผลผลิตข้าว ประเมินว่ามีโอกาสเสียหายประมาณร้อยละ 30 ของข้าวทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากนาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในที่ลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง ขณะที่พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง มักปลูกในที่ดอน จึงไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนข้าว

อย่างไรก็ตาม บางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ำไหลหลาก คาดว่าโอกาสเสียหายจะอยู่เพียงร้อยละ 5 ของพืชไร่ในพื้นที่น้ำท่วมเท่านั้น ส่วนพืชผักมีโอกาสเสียหายประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกที่โดนน้ำ

ท่วม โดยภาพรวมมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 5.37 ล้านไร่ โดยประเมินสถานการณ์ เป็น 2 กรณี 1. กรณีน้ำท่วมเดือนกันยายน-กลางตุลาคม 2564 สำหรับข้าวนปี คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 3.5 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 4,685 ล้านบาท และพืชผัก คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 0.18 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 1,069 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 6,250 ล้านบาท 2. กรณีน้ำท่วมขัง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวนปี คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 5 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 6,692 ล้านบาท และพืชผัก คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 0.23 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหาย 1,366 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8,058 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่าจะทำให้ GDP ภาคเกษตรปี 2564 ลดลงประมาณ 4,190-5,730 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2-0.5 ซึ่งเป็นการประเมินในเบื้องต้นที่ไม่ได้รวมความเสียหายด้านทรัพย์สิน ทั้งนี้ จึงต้องมีการติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป.

เปิดหลักเกณฑ์! 'เยียวยาเกษตรกร' รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2564



"เยียวยาเกษตรกร" เชื้อหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการช่วยเหลือ "เกษตรกร" ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2564

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นเรื่อง หลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "เยียวยาเกษตรกร" ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2564 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร โดยยึดตาม "หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564"

ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น จะดำเนินการช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยที่ผ่านมาระบบเกษตรกรและสหกรณ์ ได้มีการแจ้งให้เกษตรกรทั้งด้านพืชปศุสัตว์ ประมง ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อสิทธิประโยชน์เกษตรกร และยืนยันสถานภาพ ในการรับการช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก ย่าง▼ วัตถุประสงค์การเมือง กรมธุรกิจ-ธุรกิจ▼ ตามแบบฯ ภาคในโลโก้▼ กรุงเทพมหานคร-สังคม▼ สุขภาพ ต่างประเทศ ไอพ้าฟอโต้▼ คลังสินค้า▼ ปี 2021▼

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการช่วยเหลือ ประกอบด้วย

ด้านพืช ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ได้แก่

- ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
- พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
- ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ด้านประมง (สัตว์น้ำ) ได้แก่

- ปลาทุกชนิด/สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
- กุ้ง/หอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
- กระชัง/บ่อซีเมนต์ตรม. ละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตรม.

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่

- โค ตัวละ 13,000 – 35,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)
- กระบือ ตัวละ 15,000 – 39,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)
- สุกร ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
- แพะ/แกะ ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
- ไก่พื้นเมือง/ไก่วง ตัวละ 30–80 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)
- ไก่ไข่/เป็ดไข่ ตัวละ 30 – 100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว)
- ไก่เนื้อ ตัวละ 20 – 50 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
- เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ ตัวละ 30 – 80 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
- นกกระทา ตัวละ 10 – 30 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)
- นกกระทาจอกเทศ ตัวละ 2,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)
- หน่าน ตัวละ 100 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ และหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้มีการลงพื้นที่สำรวจต่อเนื่อง ให้คำแนะนำเกษตรกร ทั้งการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น เมล็ดพันธุ์ผัก สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือโทร 02-2815955

'เฉลิมชัย' มอบฟ้าทะเลลายใจเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายใจ จากโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายใจ 100,000 ต้น ให้แก่เกษตรกรใน จ.สงขลา และอีกจำนวน 140,000 ต้น ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดอื่นๆ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบ และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป ซึ่งโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายใจ เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรไทย อย่างฟ้าทะเลลายใจ ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้พืชสมุนไพรได้ขยายออกสู่ตลาด

ในวงกว้าง และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะเลลายใจ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนักได้

ด้านนายเข้มแข็ง กล่าวว่า โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายใจ มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายใจ ซึ่งดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช รวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวม 882 ศูนย์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เริ่มส่งมอบผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช รวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แล้ว

รมว.เกษตรฯลุยสงขลา ติดตามเรื่องน้ำแรงแก้ปัญหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลาดตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ 18,000 ไร่ มีความจุเก็บกัก 21.42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำทำให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ราษฎร 10,428 ครัวเรือน ประชากร 27,146 คน อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยเพื่อประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา หรือที่ศูนย์วิจัยสัตว์ปีกเล็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสามารถจัดหาสนับสนุนกิจการเพื่อความมั่นคง เช่น เรือที่ประทับคลองหอยโข่ง กองบิน 58 และกองพลพัฒนาที่ 4 กายรัตนพล

นอกจากนี้ กรมประมง ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัว

ปลาตะเพียนทอง 15,000 ตัว ปลากระแห 15,000 ตัว ปลาสลิดดำ 15,000 ตัว และพันธุ์ปลากดเหลือง 5,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองหลาด เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังแจกจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 1,000 ซอง และพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงามให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 1,000 ตัว

จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งกรมชลประทาน เริ่มจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 ขนาดทำนบก้นกว้าง 8 เมตร ยาว 1,050 เมตร สูง 53 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำสัน และอาคารประกอบให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 10.39 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 9,600 ไร่ ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ยังมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) อีก 8 รายด้วย

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้วได้มาตรฐานฟาร์มโค GAP

นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพการเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา โดยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน องค์ความรู้ การจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การอบรมให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เชื่อมโยงกับภาคเอกชนในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“จากการขับเคลื่อนทำให้สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ. เป็นแหล่งผลิต

นมโคดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำนมดิบวันละ 56 ตันต่อวัน จากฟาร์ม โคนมของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) รวม 72 ฟาร์ม”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวอีกว่า กระบวนการผลิตและแปรรูปน้ำนมได้มีการพัฒนาจนสามารถยกระดับการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, CODEX, อย., ISO และฮาลาล ทำให้ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได้มีมาตรฐานและปลอดภัยตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการวางแผนการผลิตที่เน้นให้มีผลิตภัณฑ์นมที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ จากเดิมจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และร้านในท้องถิ่น มาสู่การส่งจำหน่ายผ่านเครือข่ายสหกรณ์, การขายผ่านออนไลน์ เช่น shopee เป็นต้น จากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นนม UHT, นมพาสเจอร์ไรซ์, นมสดเย็น และไอศกรีมนมสดที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์นมโคราช สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างมากขึ้น.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14791

Col.Inch: 16.23

Ad Value: 14,607

ภาพขาว: ส่งมอบ

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 43,821

คลิป: ชาว-ดำ



ส่งมอบ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฯ 100,000 ต้น ให้เกษตรกร จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการปลูก และพัฒนาให้พืชสมุนไพรออกสู่ตลาด

"เกษตรฯ"บริหารน้ำ จ.สงขลา แก่อุทกภัย-แล้งแบบครบวงจร



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และร่วมกับ นายถาวร เสนเนียม และ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน.

"สงขลา" เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดกับชายแดนเพื่อนบ้านประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร

หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก แต่ยังขาดการบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ ล่าสุดดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยกคณะไปศึกษาแนวทางแก้ปัญหาน้ำแบบครบวงจร

โดยมี นายประทีป จันทระมา อธิบดีกรมชลประทาน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผอ.สนง.ชลประทานที่ 18 ร่วมหารือและนำทีมงานลงไปดูสภาพพื้นที่จริงตามอำเภอต่างๆ

จุดแรกคณะของ รมว.เกษตรฯเดินทางไปตามติดตามความเสียหายในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยต.เขาพระ อ.รัตภูมิ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 8 ราย จากนั้นไปดูโครงการอ่างเก็บน้ำพรุพิศาวัย อ.นาหม่อม อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยคู อ.สะเตาะ และดูแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยบ้านน้ำลัด ต.สำนักเต๊อ อ.สะเตาะ

พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไม่จบสิ้น สาเหตุมาจากสภาพพื้นที่เป็นจุดรองรับน้ำ โดยธรรมชาติตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคลองสะเตาะ ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา

รมว.เกษตรฯสั่งตั้งคณะทำงานมาศึกษาแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2565

พร้อมกันนี้ยังให้กำลังใจชาวบ้านที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ที่เทศบาล

เมืองสะเตาะ โดยมี นายถาวร เสนเนียม อธิบดี รมช. คมนาคม นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา นายอำเภอ พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา น.ส.สุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา และ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเตาะ ร่วมอำนวยความสะดวก จากนั้นไปติดตามโครงการสิทธิทำกินของ

ชาวบ้าน และโครงการสร้างประตูประบายน้ำ 3 โครงการในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเตาะ โดยมี นายถาวร หากมูสา นายกเทศมนตรีตำบลปาดังเบซาร์ พร้อมคณะพาไปดูสถานที่จริง

คณะ รมว.เกษตรฯได้ไปดูสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลายอ.คลองหอยโข่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำคลองไผ่ ณ บ้านทุ่งสงวน อ.ระโนด รวมถึงดูความคืบหน้าการขุดลอกคลอง พล.อ.อาทิตย์ฯ ที่ ต.ท่าหิน อ.สิงหนคร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้

สำหรับการขุดลอกคลอง พล.อ.อาทิตย์ฯ เป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ที่ผ่านมาประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด อีกทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

ประกอบกับเมื่อมีการรูดตัวของน้ำเค็มถึงทะเลสาบสงขลาตอนบน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ดร.เฉลิมชัย ยังนำทีมงานไปดูความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) และโครงการบรรเทาอุทกภัยสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อ.หาดใหญ่

รวมถึงร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน "สงขลาเมืองสมุนไพร" พร้อมสนับสนุนพันธุ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้นในกลุ่มเกษตรกร 127 ตำบล



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นสิทธิทำกินให้กับเกษตรกร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในการไปติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ.



ตัวแทนกรมการข้าว และ กรมประมง ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด.

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งรัดกำกับดูแลการดำเนินงานให้โครงการแก้ปัญหาต่างๆมีความรวดเร็วมากที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาหน้าท่วม แต่ยังให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหลังจากฤดูฝนผ่านพ้นไปในแต่ละปี เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน.

สุวิทย์ แก้วท่อทอง รายงาน



ชาว อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เข้ารับฟังรายละเอียดจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์การเกษตร ร่วมโครงการลดราคาปุ๋ยของกระทรวงพาณิชย์



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยมีปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มถึงต้นปี 2565 โดยมีผลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความต้องการปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในการ

เพาะปลูกของเกษตรกรในต่างประเทศ เช่น อินเดีย อัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ สูงถึง 97% การที่ราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการทำการเกษตร และการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรไทย จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายปุ๋ยเคมีราคาถูกให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณปุ๋ยเคมีที่เข้าร่วมโครงการ 208,411 ตัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จนถึงในขณะนี้ มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 186 แห่ง และได้รับการจัดสรรปุ๋ยเคมีจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29,807 ตัน และได้มีการขยายระยะเวลาโครงการต่ออีก 2 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้ซื้อปุ๋ยเคมีในราคาถูก ในขณะที่มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 112 แห่ง ใน 44 จังหวัด ต้องการปุ๋ยเคมีสำหรับบริการแก่สมาชิกปริมาณ 32,214 ตัน โดยปุ๋ยเคมีที่สมาชิกต้องการมาก ได้แก่ ยูเรีย (46-0-0) จำนวน 7,500 ตัน ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จำนวน 6,000 ตัน และปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 4,000 ตัน ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้สั่งซื้อปุ๋ยเคมีกับโครงการดังกล่าว จะสามารถจำหน่ายปุ๋ยเคมีให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามปกติ กระสอบละ 20 - 30 บาท คาดว่า สมาชิกสหกรณ์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีจากการเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 10 - 14 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตจากค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูก โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรในการให้บริการจัดหาปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเกษตรกรยังมีความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถสั่งซื้อปุ๋ยผ่านสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรที่ตนเองสังกัดได้ จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564 นี้

ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ปี 3

● “จурินทร์” มั่นใจช่วยดึงราคาข้าวเปลือกขึ้นได้แน่

ครม.เคาะประกันรายได้ปี 3 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมาตรการคุ้มครองที่จะมาช่วยสนับสนุนเกษตรกร มั่นสำปะหลัง ปี 64/65 รวม 146,078 ล้านบาท แต่เฉพาะข้าวเปลือก จ่ายก่อน อย่งไรก็ตาม เมื่อ ครม.มีมติแล้ว จะช่วยดึง 15% ของวงเงินรวม เหตุคิดมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง รวมอนุมัติครั้งนี้ ราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้ โรงสีก็จะได้รับความ 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ “คลัง” ย้ำแบ่งจ่ายเป็นงวด ห่วงกระทบวินัยการคลัง ช่วยเหลือเรื่องการระดมเบี้ย 3% ทำให้รับซื้อ จากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้นและเก็บสต็อก ไว้ได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติในหลักการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกมันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และ โครงการคุ้มครองสำหรับฤดูกาล ผลิตปี 64/65 รวมใช้วงเงินทั้งสิ้น 146,078 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ข้าว ใช้วงเงิน 131,663 ล้านบาทเป็นวงเงินจ่ายขาดค่าชดเชยส่วนต่าง ระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาด 89,306 ล้านบาท มากกว่าในฤดูกาลผลิตปี 63/64 ที่ ใช้ไป 48,176 ล้านบาทถึงเท่าตัว เพราะปีนี้ ราคาข้าวในตลาดตกต่ำมาก โดยเงินส่วนนี้ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายสำรองไปก่อน ขณะที่โครงการ คุ้มครองเกษตรกรระดับราคา ใช้วงเงิน 42,357 ล้านบาทเป็นเงินเชื่อ 35,401 ล้านบาท และเงินจ่าย ขาด 6,955 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ครม.อนุมัติให้ก่อน 15% หรือ 18,378 ล้านบาท เป็นเงินประกันรายได้ 13,604 ล้านบาทและมาตรการคุ้มครอง 4,774 ล้านบาท สำหรับรองรับผลผลิตที่เริ่มออกสู่ ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค.64 เป็นต้นมา และ หลังจากนั้นอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือให้เป็น รอบๆ 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,863 ล้านบาท เป็นค่าชดเชยส่วนต่าง 1,824 ล้านบาท ค่าบริหารของ ธ.ก.ส. 38 ล้านบาท และ มาตรการคุ้มครอง 45 ล้านบาท และ 3.มัน สำปะหลัง ใช้ทั้งสิ้น 7,102 ล้านบาท เป็นเงิน

จ่ายขาด 6,811 ล้านบาท และมาตรการคุ้มครอง 291 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการ คุ้มครองรักษาสีติภาพราคาพืช 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ปี 64/65 มีวงเงินจ่ายขาด 27,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อช่วย ดูแลเกษตรกรกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน “กรณี ของข้าวเปลือก ขอให้ชาวนายเข้าใจว่ารัฐบาล ถึงแตกที่ยังไม่อนุมัติทั้งก่อนแต่ติดข้อกฎหมาย จึงจะทยอยอนุมัติเป็นรอบๆ ไปจนครบวงเงิน ส่วนวงเงินประกันรายได้ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน เพราะราคาข้าวตกต่ำจากคู่แข่งเช่นเวียดนาม กัดราคาข้าวในตลาดโลก ขณะที่การบริโภค ในประเทศลดลงเพราะไทยเคยมีนักท่องเที่ยว เข้ามาปีละ 40 ล้านคน แต่ปีที่ผ่านมามีไม่ได้ จะประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดกรอบการ เงินทางเข้ามา เพราะปัญหาโควิด-19”

ด้านนายจурินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รอง นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า มันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ราคาดีเกิน ราคาที่ประกัน อย่งมันสำปะหลัง กิโลกรัม (กก.) ละ 2.70 บาท ประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ข้าวโพด กก.ละ 9-10 บาท แต่ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ยกเว้นข้าวที่ราคาด้อยลง เพราะอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจในเรื่อง นโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ และจะ

ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. คลัง กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 ชนิดไปแล้ว แต่ ให้แบ่งจ่ายงบประมาณเป็นรอบๆ ไม่ใช่จ่าย ที่เดียวเพราะงบประมาณที่ใช้จำนวนมาก และ ยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการแก้ปัญหา ราคาข้าวตกต่ำ เพราะหากราคาตกมาก อาจ ทำให้วงเงินที่จ่ายชดเชยสูงขึ้นไปด้วย ส่วน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า สาเหตุ ที่แบ่งจ่ายงบประมาณ เนื่องจากติดข้อ กฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้วงเงินเกินกรอบ ที่ตั้งไว้ อย่งไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดกรอบการ ใช้เงินในโครงการดังกล่าววันที่ 28 ต.ค.นี้.

ฝนน้ำใสแก้มลิงสู่ท่วม

บิ๊กป้อกลั่น เทงบไม่อัน ช่วยเยียวยา 17จว.ระทม

“บิ๊กป้อ” สั่งเร่ง
ฝนน้ำใสแก้มลิง ลั่นรัฐ
พร้อมเทงบเยียวยาไม่
อัน หลังควม “ลูกที่อป”
แจกกองยังชีพช่วยเหลือ
ภัยน้ำท่วม ด้าน “ปก.”
เผยอุทกภัย 17 จว.ยัง
อ่วม ◆ อ่านต่อหน้า 12

ฝนน้ำ

□ ต่อจากหน้า 1

ระดับน้ำทรงตัว ขณะที่ “กรมทางหลวง” แจง
9 จว. พัง 32 สาขาทาง ห้ำมผ่าน 21 แห่ง ส่วน
น้ำค้างทุ่งเริ่มเน่า ส่งกลิ่นเหม็นคละบ เร่งสูบน้ำ

ระบายลงคลอง ส่วนคนขอนแก่นเข้าห้กัก ถ้ามี
พองล้นซัดพียงกันพังหลาย น้ำทะลักท่วม
หมู่บ้านมิด รัฐบาลแบ็กโอบอุชช้อมเสริมกันเพิ่ม
ความแข็งแรงด่วน

ปัญหาอุทกภัยยังสร้างความเดือดร้อน
โดยเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยวังกรด
สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีรถยนต์ถูกกระแสน้ำ
ที่ไหลท่วมพัดคดถนน บริเวณถนนสายเลี่ยง
เมืองสะพานใหม่ เส้นทางสตึก-ชุมพลบุรี บ้าน
โรงเดี่ยว ต.นิคม อ.สตึก จึงรีบไปตรวจสอบ
ปรากฏพบรถกระบะ สีหือโตโยต้า สีบรอนซ์เทา
ทะเบียน 4114 บุรีรัมย์ จมอยู่ข้างทางในสภาพ
เกือบมิดหลังคาติดกับพุ่มไม้ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำ
เรือท้องแบนและรถกระบะยกสูง (ออฟโรด)
ช่วยดึงขึ้นมาสอบถามนายสิทธิชัย ลิมประสิทธิ์
อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 305/4-5 หมู่ 16 ต.นิคม
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ คนขับรถกระบะ เล่าว่า ตน
กำลังพานายเสมอ ลิมประสิทธิ์ อายุ 88 ปี บิดา
บังเกิดเกล้าออกไปเที่ยวในพื้นที่ ระหว่างทางเจอ
น้ำท่วมจึงพยายาม ขับฝ่า แต่กลับถูกน้ำที่ไหล
บ่าแรงซัดจนตกถนน เราะเซ่ที่ตีล้อยมาติดพุ่ม
ไม้ไม่เห็นนั้นคงถูกพัดปลิวไปตามกระแสน้ำที่มี
ความลึกหลายเมตรแล้ว

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำพอง

หลังจากเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบาย 35 ล้าน
ลบ.ม./วัน ส่งผลให้พียงดินกันลำนน้ำพองใน
พื้นที่บ้านท่ากระเสมี หมู่ 5 พังหลายลงบาง
ส่วน เนื่องจากด้านทานแรงของกระแสน้ำที่ไหล
เชี่ยวกรากไม่ไหวขณะเดียวกันมวลน้ำของลำนน้ำ
พองได้หนุนเข้าตามลำห้วยสาขาท่วมพื้นที่
การเกษตรและที่นาของชาวบ้านในพื้นที่บ้านบึง
เป่ง หมู่ 9 ต.ท่ากระเสมี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เบื้องต้นนายชัยยา วงษ์ร้อน กำนันตำบลท่ากระ
เสมี นายชวลิต มุลทา ปลัด อบต.ท่ากระเสมี
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ้ำพอง ร่วม
ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประสานไปยังป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นำรถ
แม็กโฮมาขุดเสริมคันดินให้กว้างขึ้นจาก 5 ม.
ขยายเป็น 7 ม. เป็นระยะทางยาวกว่า 40 ม.
เพื่อให้คันดินมีความแข็งแรงมากขึ้น

ด้าน ว่าที่ ร.ต.นิธิ พุ่มเป้า รองนายก
สมาคมแสงธรรมรัตนการกุศล หน่วยกู้ภัยโสภ
ณากำลึงลงพื้นที่บริเวณท่าเรือบ้านดอนนา
ค.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อ
ปฏิบัติกรรับส่งชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้านที่ถูก
น้ำท่วม ถนนถูกตัดขาดต้องเดินทางด้วยเรือ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยน้ำที่ท่วมมานานกว่า
2 สัปดาห์ ส่งผลให้เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นในจุด
ที่น้ำนิ่ง นอกจากนี้ยังมีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่
กู้ภัยบางคนที่ต้องสัมผัสกับน้ำตลอดทั้งวันเริ่ม
ได้รับผลกระทบเป็นโรคน้ำกัดเท้ากันบ้างแล้ว

ที่ จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.
ลพบุรี นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผอ.
สำนักงานชลประทานลพบุรี ร่วมนำคณะลงพื้นที่
ที่ตรวจแนวคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่า
สัก อ.บ้านหมี่ และ อ.เมือง ซึ่งก่อนหน้านี้ถูก
น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง แต่ขณะนี้ระดับน้ำลด
ลงแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีบางจุดมีน้ำขังเกิน
จนเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้
กับประชาชนรวมทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดโรค
ระบาด จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งหาทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน สำหรับพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-
ป่าสัก มีปริมาณน้ำท่วมขังที่ค้างอยู่ในทุ่ง
ประมาณ 35 ล้าน ลบ.ม. จึงจะต้องเร่งประสาน
ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 12 ที่ดูแลประดู
ระบายน้ำในกรม เพื่อรีบระบายน้ำเข้าคลอง



▲ ชับน้ำตา...พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายวราวุธ ศิลปอาชา
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ นำคณะแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.สุพรรณบุรี

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26312

หน้า: 1 (ล่างขวา), 12

Col.Inch: 95.64

Ad Value: 200,844

PRValue (x3): 602,532

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผื่นน้ำใสแก้มถึงลุ่ท่วม บิ๊กป้อกลั่น เเทบไม่อัน

ชลประทาน โดยจะมีการปรับลดจากอัตรา 140 เหลือ 120 ลบ.ม./วินาที ซึ่งคาดว่าประมาณ 2-3 วัน ระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก จะต่ำลงจนสามารถสูบน้ำออกตามแนวคลองชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ศาลากลางเปรียญวัดโบสถ์คอน ล้ำแพน หมู่ 12 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.ม. มาหาไทย (มท.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ร.ม. ทวีปภาคธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมทำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน หมู่ 12 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายฉัตร สุวรรณทรี ปล.จ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงคืนเดือนที่ผ่านมาประกอบกับลำน้ำชลประทานที่ 12 ได้เพิ่มการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำพลเทพ ทำให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอยู่นอกแนวเขตกันน้ำ

เบื้องต้น พล.อ.อนุพงษ์ ได้สั่งกำชับให้ส่วนราชการเร่งสำรวจพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหาย เพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่วนความเสียหายในพื้นที่การเกษตร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลักเกณฑ์ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว โดยขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยขณะนี้ มี 15 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องติดตามและเร่งการระบายน้ำในพื้นที่แก้มลิงรับน้ำ พร้อมยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน เพราะรัฐบาลมีงบประมาณสำหรับช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถขยายวงเงินเพิ่มเติมได้ทันที

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เชื่อน้ำเจ้าพระยา ปรับการระบายน้ำลงเป็น 2,644 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านยังทรงตัว ขณะที่

ประตูระบายน้ำคลองบางบาล ต.ไทรน้อย อ.บางบาล มีการปิดประตูระบายน้ำ เพื่อชะลอไม่ให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่คลองบางบาล ส่งผลให้ปริมาณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลแรงเปลี่ยนทิศทางอ้อมเข้าด้านข้างประตูกั้นเขาชะแนวถนนคันน้ำของประตูระบายน้ำบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2-3 ม. จนต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านแทน

ทางด้านนายสุวัชร ทุมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ซึ่งแจ้งกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างราษฎรริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้ง ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำประมาณ 17,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และ ต.บ้านลี่ ต.ทับน้ำ ต.พุดเตา ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน, ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา, ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีศักยภาพในการรับน้ำได้ประมาณ 27 ล้าน ลบ.ม. ว่า ผลการเจรจาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีข้อตกลงในการระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้งเพิ่มอีก โดยการยกบานประตูระบายน้ำบางกุ้ง 40 ซม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำ

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาถึงกอลุมบิวเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 29 อำเภอ 61 ตำบล 366 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,197 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด แต่ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่

กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 6 อำเภอ 19 ตำบล 151 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,717 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้ว

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับรายงานจากสำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 66 สายทาง สัญจรผ่านได้ 40 สายทาง ผ่านไม่ได้ 26 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 20 สายทาง ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 3 สายทาง สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กีดขวาง 1 สายทาง และให้เส้นทาง/คันทางพังทลาย/ดินไหล/เขาสไลด์ 2 สายทาง

ขณะที่นายวราวุธ ทรงสิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์และสะพานชำรุด 9 จังหวัด ได้แก่ 1.ขอนแก่น 2.มหาสารคาม 3.นครราชสีมา 4.นนทบุรี 5.อ่างทอง 6.พระนครศรีอยุธยา 7.สุพรรณบุรี 8.นครปฐม และ 9.กาญจนบุรี รวม 32 สายทาง 59 แห่ง โดยทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง ได้แก่ ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น ระดับน้ำสูง 200 ซม., ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอนแก่น, ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ระดับน้ำสูง 170 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ระดับน้ำสูง 200 ซม. และ ทล.340 สาลี-สุพรรณ ระดับน้ำสูง 180 ซม. ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง.

“ประยุทธ์” ชับน้ำตาเกษตรกรแก้ปุ๋ยแพง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ห่วงใยเกษตรกร ที่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่มีราคาปรับตัวสูงจากราคาน้ำมัน และปุ๋ยมีราคาแพงขึ้น จึงได้สั่งการให้แก้ปัญหา “ปุ๋ยแพง” อย่างเร่งด่วน โดยสถานการณ์พบว่า ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยภายในประเทศทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการนำเข้า เพราะเป็นห่วงปัญหาราคาพืชผลเกษตรรายตัว

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 4 ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง จากโควิด-19, ความแปรปรวนของสภาพอากาศ, แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น, ความผันผวนของค่าเงินบาท ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จึงขออภัยว่ารัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ และการประกันรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่มาตรการที่จะดำเนินการจากนี้ไปมีอาทิ การดูแลเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเกษตร ในพื้นที่เล็กๆ รวมทั้งให้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีรายได้ อย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน.